

พปชร.ปูดเอง เชื้อยปป.พันครม.

สุดคือคุณมาก พท.สันเอาผิด พรรคแก๊งคุก

ควันทลงสภาล่มซ้ำซาก “บิ๊กรัฐบาล” หนุน
ยปป.ต่อแพ่ง คุณกันเองไม่ได้ ★ มีต่อหน้า 6

พปชร.ปูดเอง ☆ **ต่อจากหน้า 4** ทั้งยังไม่มีการแถลง โทษ ปล่อยให้ออกมาจาก รัฐบาลไม่หยุด สวมแรงแล่นเดิมที่ทำงานไม่เข้าขา ปัญหาเยอะ เทรียมลอบแพพพันครม. แยกส่วนหลง เหลือไว้เพียงปีกกปปส.ใกล้ชิด “เทพเทือก” พร้อม เดิมเดิมเดิมเสียง “กูเห่า” ฝ่ายค้านเดิมเสียงคนสติยรภาพ รัฐบาล เผยมาตรการเตรียมตัวอี รมล. ลัวให้พรรค เศรษฐกิจใหม่ โทษ ลมช. ซึ่ปี 63 ปรับ ครม. สลับพรรค เข้า-ออก อาจได้เห็นสิ่งที่ไปไปได้ยากเกิดขึ้น บาง พรรคที่ประกาศไม่เผด็จการร่วมทำงานกับที่บ้านเมือง ส่วนพวกไม่หวังดีจะฟันสภามาไป “พุทธิพงษ์” รอ ชัดเจนเปิดติดตัง กม. ร่วมรัฐบาล “วิรัช” บั่นใจวาระ ตั้ง กมธ. รธน. รัฐบาลไปทางเดียวกันใช้ปัญหา “เทพไท” ปิดดอโหวตสามตุลุมการัน ขึ้นธรรมาสน์แจ้งเงื่อนไข ยกมือให้รัฐบาล พท. สัน พปชร. แก๊งโกกรณ “กูเห่า” ขู้งัดหลักฐานจ้องซื้อตัวร้องยุบพรรค แล ช่งกันโชร์ ป้าล้อมบ่คูตเสียงฝ่ายค้าน

สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ “กูเห่า” มี ส.ส. จากพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโหวตเป็นองค์ประชุมให้ ฝ่ายรัฐบาลนับ 10 คน โดยพรรคเศรษฐกิจใหม่มา กันเกือบยกพรรค ส่งสัญญาณพลิกขั้วมาร่วมรัฐบาล ขณะที่แกนนำรัฐบาลก็อ้าแขนพร้อมต้อนรับเต็มที่ ขณะที่ปัญหาภายในพรรคฯ รมรัฐบาลยังคงคุกุ่น กระแสข่าวความไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์ซึกเริ่ม หนาหู จนอาจมีปฏิบัติการบางอย่าง

“บิ๊กรัฐบาล” หนุน ยปป. คุณกันเองไม่ได้
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค หลังพรรคฯ ว่า นายถวิลอภิตที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติไม่ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษา ผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ปรากฏว่ามี 10 เสียง ส.ส. ฝ่ายค้าน มาช่วยเป็นองค์ประชุม แต่ขณะที่ 6 ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เห็นสวนทางกับรัฐบาลให้ ตั้ง กมธ. ชุดดังกล่าวและยังคงลงมติยืนยันตามเดิม 4 ราย ประกอบด้วย นายชาติชาย วัชระทอง นาย เทพไท เสมพงษ์ นายพนิต วิจิตเศรษฐ์ และนาย อันวาร์ สาและ ส่วนอีก 2 รายคือ นางกันตวรรณ ตันติเยธ ส.ส. พังงา และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส. ตาก ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมแต่ไม่ออกเสียง ลงมตินั้น ได้สร้างความไม่พอใจให้กับแกนนำระดับสูง ของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำหักกับแกนนำ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนายจตุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อนเลขาธิการ พรรค ให้ควบคุมการลงมติของพรรคแล้ว ทั้งใน ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในช่วง งานเลี้ยงสังสรรค์พรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. หรือระบุว่าหากไม่สามารถควบคุม ส.ส. รัฐบาลได้ อาจจำเป็นต้องปรับ ครม. หรือยุบสภาฯ

เสียงฝ่ายซึกแยกส่วนลอบแพพพัน ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อปรากฏว่า ทางพรรค ประชาธิปัตย์ยังไม่สามารถควบคุม ส.ส. ในสังกัดได้ และไม่มีทีท่าว่าจะมีมาตรการลงโทษใดๆออกมา ทั้งยังปล่อยให้ ส.ส. และผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นใจหรือเชียร์รัฐบาลบ่อยครั้ง ที่สำคัญ การทำงานของรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาก็ ไม่เข้าขาและมีปัญหาทับพรรคร่วมรัฐบาลหลายกรณี ทั้งในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจ รวมไปถึงกรณี การแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร จึงเริ่มมีความ เห็นพ้องกันของแกนนำระดับสูงในรัฐบาล ในการ ปรับพรรคประชาธิปัตย์ออกจากรัฐบาล ที่คาดว่า จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 63 หรือภายหลังการอภิปราย ไม่ไว้วางใจ โดยเชื่อว่าถ้าปรับพรรคประชาธิปัตย์ ออกจากรัฐบาล จะยังมี ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 30 คนอยู่ร่วมรัฐบาล ส.ส. กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกฯ และอดีตนายกฯ กปปส. ที่สนับสนุน ให้ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่กลับ

จัดเก้าอี้ รมต. ดึง “กูเห่า” ฝ่ายค้านเสียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแก้ปัญหา ไม่ให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เสียงที่อาจ หายไป 20-30 เสียงนั้นจะทดแทนด้วยเสียงของ ส.ส. บางส่วน ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อชาติ รวมแล้วราว 10 เสียง ขณะเดียวกันมีการประสานระหว่างแกนนำ พรรคพลังประชารัฐ ไปยังผู้บริหารระดับสูงของพรรค เพื่อไทยที่มีความคุ้นเคยกัน เพื่อทาบทามให้นำ ส.ส. จำนวนหนึ่งราว 20-30 เสียง ทั้งที่มีการดูแล หรือฝากเสียงไว้ก่อนแล้ว รวมกับบางส่วนที่ไม่กังวล กระแสต่อต้านในทันที ให้เข้ามาแทนที่เสียงของพรรค ประชาธิปัตย์ที่ขาดหายไป โดยเบื้องต้นคาดว่า จะมีการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคเศรษฐกิจ- ใหม่ ตำแหน่งที่จะเข้ามาพร้อมกับรัฐบาล โดยปรับลด ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ออกไป นอกจากนี้ ในอนาคตอาจจะต้องดึง ส.ส. เพื่อไทยเข้ามาช่วยงานรัฐบาล เพิ่มมากขึ้น หากยังประสบปัญหาความไม่เข้าขากัน ของพรรคพลังประชารัฐ กับพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งพรรคภูมิใจไทย โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย ได้นำประเด็นดังกล่าวไปหารือและขอความเห็นชอบ จากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ฮ่องกง เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำ ตอบที่ชัดเจน

โทษ ลมช. ซึ่ปี 63 ปรับ ครม. สลับพรรค
นายจตุรินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรือ โทษคณะ

มนตรีกลาโหมมีแถลงข่าว(อมช.)กล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตั้งแต่วันที่ 1 ในทางโทรทัศน์ รัฐบาลชุดนี้ยังมีหน้าที่ดูแลชาติบ้านเมืองต่อไปอีกยาว ยังไม่หมดหน้าที่ รัฐบาลยังอยู่ได้ ปัญหาที่นายในรัฐบาลขณะนี้เป็นเรื่องปกติของคณะรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยและ 3 ป.ก็ยังมีหน้าที่ต่อไปหน้าที่ยังไม่หมด ปัญหาบ้านเมืองยังไม่ได้ออกแก้ใครจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่หรือไปไม่ได้ข้อให้รอต่อต่อไป และในปี 2563 ยืนยันจะมีการปรับ ครม.แน่นอน ช่วงหลังปีใหม่ 3-6 เดือน อย่างที่เชื่อกันว่า ไก่กุ่ม การเมือง พรรคการเมืองที่หมดหน้าที่ทำงานเป็นรัฐบาลจะออกไปและกลุ่มใหม่ พรรคการเมืองใหม่เข้ามา รัฐมนตรีบางคนจะสลับสับเปลี่ยน

จับมือกับพรรคเคยล้มไม่ร่วมสังฆกรรม

นายวรินทร์กล่าวว่า จะมีกลุ่มที่มองประโยชน์ประเทศชาติเข้ามาว่ารวมหรือแม้แต่พรรคฝ่ายตรงข้ามที่เล็งเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก็จะเข้ามาเมื่อถามว่า พรรคการเมืองที่ตรงข้าม รวมถึงพรรคที่ทุกฝ่ายมองว่าไม่สามารถร่วมงานกันด้วยหรือไม่ นายวรินทร์ตอบว่ามีโอกาสบอกเลยพรรคการเมืองบางพรรคที่เลยประกาศว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมแต่พอถึงเวลาจะหันหน้าพูดคุยจับมือเห็นข้อเพื่อชาติบ้านเมือง จัดสรรผู้ลงมาร่วมกันไปก่อนหรือแค่เวลาเดินร่วมกัน สัปดาห์หนึ่งเวลา ซึ่งคล้ายรัฐบาลแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติเสียทีเดียว ขอให้รอดูสิ่งที่ลงพูดจะปรากฏขึ้น แล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้ด้วยดี

ขอให้จับตาพวกไม่หวังดีฟื้นฟูสภาพ

โธม รมช.กลาโหมว่า ด้วยว่า หลังจากนั้นชาติบ้านเมืองจะเป็นปีกแผ่นมั่นคง ปัญหาเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขไม่ต้องกังวล ขณะนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังแก้ไข แต่ขอให้เข้าใจเราไม่ได้มีปัญหามากทั่วโลกเผชิญปัญหาหมด อยากรบ ส.ส.และพรรคการเมืองต่างๆประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อทำงานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันหรือแสวงหาผลประโยชน์ วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ผู้ใดตั้งใจทำให้ชาติบ้านเมือง และได้เห็นบางกลุ่มพยายามตีรวนหาเรื่องร้ายแรงขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาอำนาจถึงแต่ต้องการ เมื่อไม่ได้ก็มาตีรวนสร้างความวุ่นวายในรัฐบาลผู้ใดที่เข้ามาด้วยเหตุเหล่านี้เข้าไปเลือกอีก เพราะมาสร้างแต่ปัญหา ทั้งที่ชาติบ้านเมืองควรขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีลองคิดวิเคราะห์ดูจะเห็นได้ว่าไม่สร้างสรรคก็อยู่

แต่จะไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ ความจริงเขาร่างมาเพื่อประชาชนแล้ว มีแค่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์กลุ่มย่อยล้มล้างปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรก็ตาม กลุ่มต่างๆที่มีปัญหาเมื่อถึงเวลาจะจางหายไป โดยบางกลุ่ม ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางคนที่มาลงหน้าไปโดยผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจะหันหน้าไปผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างกรรมให้กับชาติบ้านเมืองจะรับกรรมไป

☆ มีต่อหน้า 10

พปชร.ปูดเอง ☆ ต่อจากหน้า 6 “พุทธิพงษ์” รอดคดีถึง “สม.” ร่วม รบ.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเขียนเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาล นายพลึงเกษมบุญสวัสดิการวิวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ระบุว่ารออยู่ในของรัฐบาลขณะนี้พร้อมงานและเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันไปถึงเรื่องนั้น เพียงแต่พูดคุยกันให้เข้ามาช่วยแสดงตนเพื่อรักษาองค์ประชุมและโหวตสนับสนุนให้ ส่วนตัวมองว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีจุดยืนและหลักการการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งจะสนับสนุนงานในสภาผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ ขออย่าว่าไม่ได้มีการเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยนถึงขั้นเสนอตำแหน่งต่างๆให้ อีกทั้งตนไม่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เจรจา และนายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ได้มอบหมายใครเข้ามาดูแลเรื่องในระดับผู้ใหญ่ ต้องพูดคุยกัน ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมและการทำงานร่วมกัน

รับต้องคุยกันในพรรคร่วมมากขึ้น

นายพุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงการประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขณะนี้การประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยดี ไม่น่าจะเกิดขัดปัญหาใด เช่นเดียวกับการประชุมสภา ซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติส่วนตัว เรื่องสังคมนิยมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 คาดว่าจะเป็นไปได้ด้วย ความเรียบร้อย ตอนนี้อยากพูดคุยให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้นำพรรคร่วมรัฐบาล ในภาพรวมยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการทำงานร่วมกันดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนเจ้าประธาน กมธ.ยืนยันตกลงกันได้ไม่มีปัญหา เบื้องต้นได้คุยกันแล้วและในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 9 ธ.ค. ต้องคุยกันให้จบ คิดว่าผู้ที่นั่ง

ตำแหน่งดังกล่าวต้องมาจากพรรคพลังประชารัฐ

เชื่อดั่ง กมธ.แก้ รธน.ไม่แตกแถว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ วิปรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 6 ธ.ค. จะมีการพิจารณาญัตติส่วนตัว เรื่อง สังคมนิยมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า คาดว่าจะไปในทิศทางเดียวกัน การอภิปรายและการโหวตตั้ง กมธ.จะเป็นไปโดยไร้ปัญหา แต่การอภิปรายลงไม่จบภายในวันเดียวเฉพาะคนที่เสนอ โดยนายปิยนุสร แสงนกนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนุชาติใหม่ทั้งหมดเวลาแล้ว ยังไม่ทันถึงคิวอภิปรายคนอื่นๆ โดยทางฝ่ายรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐมีผู้อภิปรายราว 8-9 คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มี 5-6 คน ยืนยันว่าทางเราไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนการรักษาองค์ประชุม หรือมาตรการดำเนินการกับผู้ใด รมว.มติวิปรัฐบาล เป็นเรื่องพรรคการเมืองที่ส่งไปพูดคุยกัน

คาดรายชื่อ 49 คนครบหมดแล้ว

นายวิรัชกล่าวถึง การสืบหน้าของสัดส่วน กมธ. รวม 49 คน ว่า คาดว่าแต่ละพรรคได้รายชื่อในสัดส่วนของตนเองครบแล้ว ทุกพรรคได้คัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการคัดเลือกส่งรายชื่อมาที่ตน ขณะที่ตำแหน่งประธาน กมธ.ก็มีการพูดคุยกันในวิปรัฐบาล จะเป็นใครหรือมาจากพรรคไหน ยังไม่ได้จำกัด อยู่ที่ทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเหมาะสม ไม่ใช่เฉพาะในพรรคพลังประชารัฐ แต่ย้ำว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณา

ปิด “บักตู” แลกประโยชน์เพื่ออยู่รอด

นายธนากร วัชรกุลขณะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ถูกหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลว่า ยืนยัน พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาล รัฐบาลอยู่รอดได้อยู่แล้วเพราะเรายึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก พรรคที่ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลนั้น น่าจะเป็นพรรคการเมืองที่คุกคามรัฐชาติใช้หรือไม่ เพราะขนาดคุกคามพรรคก็ยังมีเลยก็มาแล้ว หากทุกทางเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจ จึงอยากเตือนความจำคุณหญิงสุดารัตน์ว่าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์มีมาจกสภาประชาชนไปโดยผ่านการเลือกตั้ง อย่าผูกขาดความเป็นประชาธิปไตย

พูดลอยใจ กรม.ว่าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียว แต่ไม่เคยพูดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร

เขี้ยวรัฐอยู่ในภาวะจำยอมพรรคเล็ก

นายสุทัศน์ บุญพันธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่ ขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤติการเมือง และเศรษฐกิจ เกิดปรากฏการณ์พรรคเล็กมีอำนาจต่อรอง มีมูลค่าทางการเมืองสูง เป็นผลจากรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ อย่างยิ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นทหาร ไม่ใช่หัวหน้าการเมือง จึงขาดประสบการณ์ไม่สามารถบริหารจัดการความตึงเครียดพรรคร่วมรัฐบาลได้ ลงตัว จึงเห็นปรากฏการณ์ต่อรองทั้งก่อนและหลัง จัดตั้งรัฐบาล สวมด้วยการโหวตสวนของพรรคร่วมรัฐบาล ขณะนี้รัฐบาลตกอยู่ในสภาวะจำยอมต่อพรรคเล็ก อะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอม ขณะที่พรรคเล็กอยู่ในภาวะจำใจตาม ต่อให้เสียอุดมการณ์จุดยืนทางการเมืองก็คงยอมไม่ได้ ผู้ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลมีสำเนียงจะดีว่า ตั้งมันเสร็จจากนี้ไปหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ คงไม่มีหลักประกันทำให้รัฐบาลเดินหน้าบริหารประเทศได้จนครบวาระ คงได้เห็นเนื้อหาบริหารตำนานงูเห่าลูกใหม่ที่มีรูปแบบและวิธีการแลต่างจากอดีตแน่นอน

ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 6 เดือนฝ่ายค้าน

นายสุทัศน์ คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นพ.เจษฎา ศิริธรรมบท ส.ว. โพลสเฟเชกักระบุ 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญว่า ส.ว.คนดังกล่าวไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจหน้าที่แต่ละฝ่าย ไม่ดูตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อครอบงำบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากประชาชนฝ่ายค้านมีหน้าที่ เคารพสุจริตของประชาชนผ่านกลไกสภาฯ แล้วหน้าที่บริหารโดยตรงเป็นของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านทำงานช่วยรัฐบาลหลายเรื่อง และตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนแรกๆนี้แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้ต้องแถลง แต่ฝ่ายค้านจะแถลงดี เหยียดสำเนาของการรับใช้ประชาชนสังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ากัน เรื่องนี้เชื่อว่าไม่อยู่ในสำนึกของ ส.ว. ยากฝากถึง ส.ว. ที่มาจากทางแต่งตั้งและกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐาน มีสีอำพรางอุปถัมภ์ของประเทศ การหลั้มูหลั้มตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูกผิด ทำให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ

จัดการอุปถัมภ์เหล่านี้ จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นการท้าทายอำนาจการปกครองอันสมบูรณ์ของหน้าหน้าที่ฝ่ายค้าน

“สุธารัตน์” อื้อนคนขอนแก่นเลือก พท.

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่บ้านเม้ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุธารัตน์ เกษราภรณ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เดินทางไปช่วยหาเสียงให้นายธนิช มาสตีทักษ์ (ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 คุณหญิงสุธารัตน์ที่แนวที่ปราศรัยระบุว่า ที่ผ่านมามีวิกฤติที่บิดเบือนวาทโกต่างๆทำให้พรรคที่ได้เสียงอันดับ 1 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ เมื่อเสียงในสภาไม่พอจึงคอยมาลงเฉพาะฟาร์มมูเท่านั้นเองให้มันใจว่านายธนิชจะเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทน จะไม่เป็นอย่างแน่นอนเสียงของนายธนิชจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ในอนาคต เพราะวันนี้เสียงฝ่ายค้านและรัฐบาลใกล้เคียงกัน หากเลือกเบอร์อื่นจะไปสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปยกมือให้ชื่อเรือด่านน้ำ แต่ถ้าเลือกนายธนิชจะเข้าไปให้ยกเลิกชื่อเรือด่านน้ำจะเรียกชื่อให้ชาวบ้านได้ล่าชดเชยตั้งแต่ต้นน้ำ ครั้นนี้เป็นโอกาสดีประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะเอาเศรษฐกิจความเป็นอยู่แบบปัจจุบัน หรือจะเปลี่ยนแปลงเดินหน้าสู่ความเป็นอยู่ที่ตั้งมั่นแนบมือสมัชชาของอดีตนายกฯ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ทราบว่ามีการให้เงินให้ทองตั้งมั่น วันภาบัตระขอให้ตัดสินใจเพราะผลประโยชน์ที่เขาเข้ามาให้เป็นผลประโยชน์ชั่วคราว ถ้าพรรคได้รับชัยชนะจะมาจากชาวบ้าน ขอตำบลทุ่งหิน 1 งาน

“สนธิรัตน์” ขอบคุณ 4 เสียง สม.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคหลังประชารัฐกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 ธ.ค. ว่ารัฐบาลที่ได้ทำงานต่อเนื่องจะมีความสำคัญที่สุดตอนมีรัฐบาลใหม่เข้ามาที่ตัวเองปัญหาเดียวกัน คือ สงครามการค้า การแก้ปัญหาจึงต้องมีความต่อเนื่องของรัฐบาล เพื่อให้ได้ทำคามสิ่งที่สั่งไปไว้สิ่งที่ทำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ถ้ารัฐบาลไม่ต่อเนื่องมีรัฐบาลใหม่มาต้องเริ่มทำเรื่องใหม่ทั้งหมด จึงขอบอกกับชาว อ.มหาสารคามว่าการเลือกตั้ง 7 ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ส.ส. แต่ประชาชนกำลังเลือกตั้งเพื่อช่วยรัฐบาลเพิ่มเสียงในสภา และขอบคุณ ส.ส. ทั้ง 4 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ลงมติสนับสนุนแนวทางของรัฐบาล แสดงว่าต้องการเห็นประเทศเดินหน้าถือเป็นแนวทางการเมืองที่สำคัญในสถานการณ์

การเมืองปัจจุบัน

“วันชัย” เขี้ยว “ธนาธร” ยื้อคดีเงินกู้

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขอขยายเวลายื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการให้เงินกู้ของนายธนาธรกับพรรคตัวเองต่อ กกต. ไปอีก 4 เดือน แต่ กกต.ไม่ยอมเป็นเทคนิกเพื่อทำให้คดีช้าและนานที่สุด การที่ กกต.ไม่ยอมก็ไม่ใช่การถ่วงดุลอย่างเต็มที่โดยเสียประโยชน์ เป็นเรื่องไม่เห็นสินธุ เห็นนมไม่ทัน ความจริงมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว จะด้วยเอกสารหรือคำพูด แต่ให้เวลาส่งเอกสารมาสามชั้นตอนเท่านั้น แม้ไม่ส่งหรือไม่มีก็สามารถพิจารณาวินิจฉัยได้อยู่แล้ว การที่นายธนาธรขอขยายเวลาเป็นเทคนิกดัดเกม เมื่อไม่ได้ก็ล้งโยบายเป็นธรรมดา เพราะเป็นเรื่องนักการเมืองมีเงิน มีอำนาจ มีอิทธิพล จะเทียบเท่าเสียฟอร์มนักการเมืองใหญ่ๆมีคดีที่แก้กันหลายเวลา แม้จะติดคุกอยู่บ้าง แต่ลากยาวดัดเกมกันมาเป็นสิบๆปี คนรวยมีอำนาจ มีอิทธิพล เวลาผิดจะพยายามทุกวิถีทางทั้งมารและไมมาร ให้คดีหลุดไป หรือลากให้ยาวนานที่สุด ถ้าจะติดคุกหรือถูกสั่งตัดสิทธิ อย่างน้อยๆขอถอยหลังจึ่งหลักไว้ก่อน จะได้หาช่องทางธรรมชาติหลบหนีได้บ้าง

ร้อง ป.ป.ช.-สตง.ยึดสัญญาสร้างสภาฯ

วันเดียวกัน ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์อดีตรองประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวคัดค้านการต่อสัญญาสร้างอาคารรัฐสภาครั้งที่ 2 ระบุว่า หลังจากต่อสัญญามา 3 ครั้ง รวม 1,482 วันจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธ.ค.62 แต่สร้างเสร็จไม่ถึง 70% โดยบริษัทชินไทยได้ทำหนังสือถึงสภาฯเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างเป็นครั้งที่ 4 ออกไปอีก 502 วัน แต่ละคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรัฐสภาคือบริษัทความวิจิตรแล้ว สดการขยายเวลาจาก 502 วันเหลือ 382 วัน แต่การขอขยายเวลาดังกล่าวไม่น่าจะชอบ จึงถึงเวลาแล้วต้องเริ่มปรับผู้รับจ้างวันละ 12.8 ล้านบาท ไม่ใช่ต่อสัญญาให้ที่สำคัญสภาฯต้องตั้งกรรมการสอบเลขาธิการสภาฯด้วยว่ามีการเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่ อย่างไร เชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการหลายฝ่ายสมรู้กัน อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่มีการพูดกันคือ พื้นี่สภาฯ 400,000 ไร่ตารางเมตร อาคารรัฐสภาใหม่ต้องมีอาคารกว่า 2,000 คับ แต่ในการก่อสร้างสภาฯใหม่นี้ กลับมีที่จอดรถเพียงแค่ 800 คับเท่านั้น เชื่อว่าเมื่อสร้างสภาฯเสร็จต้องไปเช่าที่จอดรถเพิ่มเสียงประมาณอีก โครงการนี้

เป็นโครงการที่ละเอียดยิ่งสุด จะนำเรื่องนี้ฟ้องร้องต่อ ป.ป.ช.และ สตง.

“ชวน” ให้ฝ่าย ก.ม.ดูขยายเวลาได้ไหม

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวไว้ว่า การจะต่อสัญญาหรือไม่ ต้องไปพิจารณาจากรายละเอียด และสอบถามข้าราชการประจำ ส่วนเหตุการณ์ต่อเนื่องการทุจริตนั้น ยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนหลังจากนายวัชร พะพรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามา มี 4-5 กรณี ประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นผู้สั่งดูกับบริษัทผู้รับเหมา แต่เป็นเพียงผู้ติดตามในด้านต่างๆ ทั้งนี้ยอมรับว่าเกิดอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งการทำสัญญา การขนย้ายดิน การย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะ ต้องไปพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการขยายเวลาก่อสร้างไปแล้วกว่า 1,400 วันสมเหตุผลหรือไม่ เมื่อถามว่า นายวิลาศเรียกเรื่องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์ เพ็ญเวช เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างว่าขยายสัญญาโดยใช้หลักฐานเท็จ นายชวนตอบว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์แล้วที่เกิดความล่าช้าขึ้นเพราะว่ามีข้อร้องเรียน 5-6 กรณี คณะกรรมการฟ้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนตรวจสอบไม่ประเด็นต่างๆ

โพลเผย กรม.5 อันดับประทับใจ

ทันเดียวกัน “นิด้าโพล” สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” สำรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ

18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,278 คนสำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.21 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กมลทิพย์ อันดับ 2 ร้อยละ 23.40 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข อันดับ 3 ร้อยละ 18.00 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 17.37 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 16.59 นายสุรินทร์ ตักขณวิสิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เมื่อถามถึงความไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 57.20 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 42.33 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กมลทิพย์ อันดับ 3 ร้อยละ 38.65 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 38.34 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 34.98 นายสุรินทร์ ตักขณวิสิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์

ชื่นชมนักการเมืองทำตามสัญญา

ขณะที่ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การทำหน้าที่ของนักการเมือง ๗ วัน” ในสายตาประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 58.90 ชื่นชมนักการเมืองที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ข้อดีที่ไม่ทุจริต ร้อยละ 44.34 ชื่นชมนักการเมืองที่ให้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน และ ร้อยละ 33.74 ชื่นชมนักการเมืองที่ทุ่มเท เสียสละ เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ส่วนการทำหน้าที่ของ

นักการเมืองที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง ร้อยละ 40.04 ขาดเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง ร้อยละ 38.63 ไม่ทำงาน ตั้งแต่พูด ร้อยละ 32.48 ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนักการเมือง คือ ร้อยละ 42.92 อยากให้เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 39.32 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 37.28 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 18.30 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และ ร้อยละ 18.81 เลิกเล่นการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย

ห่วง “วังไต้ลุง” ทำขัดแย้งบานปลาย

นายณพลกรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ข้อกังวลของประชาชนกับ “วังไต้ลุง” ผ่าน “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม” 1,622 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงข้อกังวลจะเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงบานปลายเหมือนบางประเทศ เศรษฐกิจตกต่ำลงไปอีก จากกลุ่มเคลื่อนไหววังไต้ลุง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 กังวล ในขณะที่ร้อยละ 37.2 ไม่กังวล เพราะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่คิดว่าจะมีใครซ้ำเติมประเทศอีก รัฐบาลน่าจะควบคุมได้ อยู่ และคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร เป็นต้น ส่วนผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” 9,825 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มเคลื่อนไหววังไต้ลุงกำลังเข้ามามีคนในโลกโซเชียลทั้งหมด 3,309,588 คน หรือ สามล้านกว่าคน แต่มีคนที่สนใจติดตามกลุ่มเคลื่อนไหววังไต้ลุงในโลกโซเชียล 28,956 คน อย่างไรก็ตามเสียงตอบรับเชิงลบมีอยู่ร้อยละ 56.7 ในขณะที่เสียงตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 43.3